



**Liên Lạc:** Dean Hopkins  
**Điện Thoại:** (714) 564-6934  
**ĐT Mobile:** (714) 642-9615  
**Fax:** (714) 558-0560

### **Xin Phổ Biến Rộng Rãi**

## **Cầu-Lông Badminton: Cầu-Thủ Ánh Hồ của Trường Đại-Học Santa Ana Cự Phách ở Sân Banh cũng như ở Học Đường**

**SANTA ANA, CA--** Sau một thời-gian ngưng-nghỉ bốn năm, sinh-viên đại-học năm thứ hai tại Trường Đại-Học Santa Ana College hiện đang thi-đua tranh-giải Dons trong năm thứ hai với những thành-tích thật tuyệt-vời.

Ánh Hồ, nguyên quán Sài Gòn, Việt-Nam, đã đến Hoa-Kỳ trong năm cuối cùng của trường trung-học (lớp 12) theo diện học-sinh du-học và sau đó quyết-định ở lại học lên đại-học.

*Vấn-đề là hệ-thống giáo-dục, 'Ánh Hồ nói. Ở đây tốt hơn ở Việt-Nam rất nhiều.*

Sau khi hoàn-tất chương-trình học-vấn ở trường McKeel Academy, tiểu-bang Florida, Ánh Hồ đã dời về Nam California, nơi mà em đã cư-ngụ với gia-đình một thời-gian ngắn trước khi dời ra ở riêng. Hiện nay, em đang ở cùng nhà với các bạn sinh-viên.

Ánh Hồ đã không chơi cầu-lông trong trường trung-học, nhưng đã từng chơi môn này hồi lớp bảy khi mẹ em bảo em nên chọn một thể-thao.

*Mẹ em bảo em nên chơi một môn thể-thao nên em chọn cầu-lông bởi vì môn này dễ chơi nhất, 'Ánh Hồ nói. Lúc còn ở Việt-Nam, em đã từng thi-đua tranh-giải Thành-Phố.*

Đối với em, môn cầu-lông rất tự-nhiên. Hiện nay em đứng hạn điểm 6-4 đánh-chiếc và 6-4 đánh-đôi ở cuộc-thi Orange Empire Conference, nhưng em thấy trình-độ của các cầu-thủ không đồng-bộ.

*Có những đội cầu thủ rất kinh-nghiệm trong khi có những đội cầu-thủ khác hoàn-toàn mới-mẽ. Em nói. Cho nên thường khi thì em thi-đua với một đối-thủ rất tầm-thường hoặc quá lợi-hại.*

Ánh Hồ đã đạt mức thắng-thua 22-7 trong mùa trước, sau khi em được tuyển vào đội tranh-giải qua một lớp giáo-dục thể-thao căn-bản.

*Em đang chơi ở vị-trí số một cho đội, ông Dave Ogas, huấn-luyện-viên cho đội-nữ cầu-lông nói. Em chơi rất hăng say và rất giỏi.*

Ogas nói, ngoài ra, Ánh Hồ còn là một trưởng đội có bản-lĩnh với đầy-đủ kinh-nghiệm tích-lũy từ mùa trước. Ogas khen-ngợi khả-năng thích-nghi với môi-trường mới tại Hoa-Kỳ của em.

*Tôi nghĩ em thật sự vượt-bậc, ông Ogas nói. Đến một xứ lạ, lại phải học một ngôn-ngữ mới của một nước khác, thật khó-khăn. Tôi rất kính-nể em.*

Bên cạnh việc thi-đua cầu-lông, Ánh Hồ hiện nay đang theo học chương-trình quản-trị kinh-doanh tại Trường Đại-Học Santa Ana College. Với điểm-học trung-bình 3.4 grade point average, em dự-tính sẽ chuyển lên Trường Đại-Học Cal State Fullerton.

Em nói rằng những lớp-học ở Trường Santa Ana giúp em hướng tới mơ-ước tương-lai sẽ mở một quán-trà Boba Smoothie tea shop. Em nói rằng những lớp-học giúp cho em có thêm kiến-thức và sự hiểu-biết về những tình-huống thực tế, và tất cả các giáo-viên thật tận-tâm giúp-đỡ em.

*Những lớp về kinh-doanh hết sức giúp-ích. Những bài học đời-sống thực-tế được trình-bày và phân-tích ngay trong lớp-học. Như vậy, có thể học hỏi rất nhiều về những công-việc cần phải biết làm khi tự làm chủ một kinh-doanh.*

Ngoài những kinh-nghiệm thật bổ-ích trong lớp học, Ánh Hồ còn ghi-ơn những tổ-chức sinh-viên rất cởi-mở, hoạt-bát tại Trường Santa Ana College đã giúp cho em thích-nghi với đời sống mới ở Mỹ. Em ghi-nhận rằng Hội Sinh Viên Việt Nam (VSA) đã giúp cho em và các sinh-viên khác cùng cảnh-ngộ bắt nắm được môi-trường mới. Đồng-thời, Văn-Phòng Sinh-Viên Du-Học cũng đã giúp đỡ thật nhiều.

*Văn-Phòng Sinh-Viên Du-Học luôn luôn ủng-hộ sinh-viên và giới-thiệu những cơ-hội, em nói.*

Khả-năng thi-đua của Ánh Hồ thật phi-thường dẫu em không có nhiều thì-giờ trao-dồi bởi-vì rất u bận-bịu với các lớp học. Em nhận xét rằng vấn-đề sinh-ngữ vẫn là một trở-ngại lớn, và lắm lúc em phải đọc đi đọc lại các bài-vở, nhưng em không cầu-cạnh sự giúp-đỡ nào cả.

*Em cố-gắn tự-lập hoàn-toàn bởi-vì đó là cá-tánh của em, Ánh Hồ nói. Không cần biết phải mất bao lâu, cuối cùng em cũng sẽ tự làm được cho chính em.*

### **Vài Nét về Khu-Học-Chánh Rancho Santiago Community College District**

*Trường Đại-Học Santa Ana College và Santiago Canyon College là các Trường Đại-Học Cộng-Đồng của Khu-Học-Chánh Rancho Santiago Community College District, phục-vụ cư-dân của các thành-phố Anaheim Hills, Garden Grove, Irvine, Orange, Santa Ana, Tustin và Villa Park. Cả hai Trường đều cung-ứng nhu-cầu giáo-dục để thuyên-chuyển sinh-viên lên các hệ giáo-dục cao hơn, hoặc để tuyển vào các ngành-nghề, thực-hiện các khoá-học nâng-cao trình-độ chuyên-môn, trình-độ cá-nhân, và để đáp-ứng nhu-cầu đào-tạo / huấn-luyện của các xi-nghiệp và cơ-sở thương-mại.*

###